

แนวทางการปฏิบัติตน Do's & Don'ts

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนในรัชกาลที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดทำสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะโดยการพัฒนาและให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำรวมถึงพนักงานจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอโดยจำแนกตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 7 ข้อดังนี้

หลักการ	ควรกระทำ (Do's)	ไม่ควรกระทำ
1. ยึดมั่นในหลักการของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติมีความภูมิใจในความเป็นไทยรักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 3. นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมาประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 5. แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ 7. แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและสนับสนุนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1. แสดงออกในลักษณะที่ส่งไปในทางดูแคลนหรือด้อยค่าความเป็นไทยอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 2. กระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 3. แสดงกิริยาวาจาเหลือการในเชิงลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 4. ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจของปวง 5. แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะที่ไม่เกี่ยวหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่	1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ	1. แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบปฏิเสธความรับผิดชอบหรือตัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น

	<p>3. มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติ</p> <p>4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล</p> <p>5. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดชอบในผลของการปฏิบัติงานเพื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น</p> <p>6. ตรงต่อเวลารับผิดชอบตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่</p> <p>7. ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตใจและตรงไปตรงมา</p>	<p>3. หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ</p> <p>4. อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อต่อกรกระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>5. ไม่รักษาเวลาเพิกเฉยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อนหน้าที่</p> <p>6. นำข้อเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือเบียดเบียนข้อมูลหรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จส่งผลให้การนำข้อมูลไปใช้หรือวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องและอาจนำให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียหาย</p>
<p>3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม</p>	<p>1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบทำตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม</p> <p>2. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>3. การแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p>4. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ</p> <p>5. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นในงานการทุจริตไม่ชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย</p>	<p>1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่ หรือ อิทธิพลใดๆ ในการชักจูงให้กระทำผิดหรือกระทำการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>2. ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังผลเพียงผลงานหรือเพียงเพื่อให้งานเสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>3. ปฏิเสธละเลยหรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน</p> <p>4. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบธรรม</p>
<p>4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ</p>	<p>1. ความมุ่งมั่นเสียสละมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p>2. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน</p>	<p>1. กระทำการอันสอไปในทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p>

	<p>3. รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าและไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่น</p> <p>4. มีจิตอาสาจิตมุ่งบริการเข้าร่วมจิตเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ</p>	<p>2. ทหาทางปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ</p> <p>3. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือแต่ประโยชน์ส่วนตน</p>
<p>5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p>	<p>1. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริง</p> <p>2. ใช้ทรัพยากรงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์</p> <p>3. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีโดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมและเชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม</p> <p>4. รับฟังความคิดเห็นพร้อมที่จะตอบชี้แจงและอธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>5. เร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อลงของส่วนราชการโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน</p> <p>6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของกรมปกครองส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>1. เพิกเฉยในการปฏิบัติงานและไม่อำนวยความสะดวกต่อการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน</p> <p>2. การให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผิดพลาดหรือล่าช้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน</p> <p>3. ปฏิบัติหน้าที่ในการยึดความพึงพอใจของตนเป็นหลักโดยมิได้คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน</p> <p>4. ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาของทางราชการอย่างฟุ่มเฟือยไม่คุ้มค่าล่าช้าไม่ทันเวลาและสถานการณ์</p>
<p>6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและเที่ยงธรรม</p> <p>2. ปฏิบัติหน้าที่โดยรอบถ้วนจากการใช้อคติให้แก่ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความรู้ มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p>	<p>1. เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและความเชื่อทางการเมือง</p>

	<p>3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วเต็มใจปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>4. ให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมไม่ชักช้า</p>	<p>1. อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการในการอำนวยความสะดวกหรือเลือกปฏิบัติต่อพวกพ้อง</p>
<p>7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ</p>	<p>1. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราชโองการหลักคำสอนทางศาสนาและจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเคารพต่อกฎหมายมีวินัยและรักษาขอให้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม</p> <p>3. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัด</p> <p>4. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามความเหมาะสม</p> <p>5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล</p> <p>6. ไม่กระทำการใดๆอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>1. พุ่มเฟิยหรือดำรงตนเกินฐานะานุรูปแห่งตน</p> <p>2. ประพฤติหรือกิจกรรมการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ</p> <p>3. แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ</p> <p>4. กระทำการใดๆอันอาจนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ความสงบเรียบร้อยและศิลปกรรมอันดีของประชาชน</p>

ร้อยตรี

(ฐานันท์ธรรณ์ กวีกิจรัตนนา)

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์